







SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM

SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà học...

THUỐC TRỊ BA CHƯNG ĐAU BỤNG KHÁC NHAU

Đau tức giữa ngực, lợi chất qua sau lưng, rừ đừ lên xuống bụng thất thường...

NHẬN TẠO HUỆT CỔ TINH BỘ THẬN

BỘ HUỆT - SẮT-TRÔNG CHỦ THẬN HƯ - DI TINH CHUYỂN TRỊ: Di-tinh, mông, tinh...

Một thư thuốc hay nhất Đông-Dương

Đi là thuốc bổ nhi-phiến chế bằng các vị thuốc bắc và nam...

Cuộc Y-A xung đột

Chính phủ A có điều, cho Quốc hội chấp thuận A không bao giờ không...

TRỢ TUYỆT BỊNH SUYỄN THUỐC

SIỀNG hiệu NHANH-MAI Ai đang thuốc này không hề định của nó...

ĐAN BÀ CỎ THAI

Ông Trần, cựu ở nước Ý, hiện ở Vinh, ông Nguyễn-Thường, cựu ở nước Ý...

NHA THUỐC ÔNG TIỀN

Xin giới thiệu thuốc ít môn "thuốc hiệu ÔNG TIỀN"...

Tinh thần tôi yêu hay là thanh-niên trong xã-hội xấu

Ngồi nhìn ngắm hay tôi phải mất miết, trong chốn, thôn quê, để giúp việc cho thầy mẹ tôi, vì vậy ngoài...

Tôi cũng xin bày cái xấu tôi ra trước làm ăn đàng, cũng mong anh em chỉ em để tâm, phê bình chỉ bảo.

Xho chuyên.

11 giờ mùng 27-7, hành bột Tạ An ở làng Mai một, huyện Kim Anh, tỉnh Phú Yên...

五害

1) Bệnh thuốc phiện. - Dùng thuốc này để làm thuốc, song nói cho biết...

Bài diên văn...

vời quân (Khâm, sứ) thân (hạnh) đến tận cấp nơi loạn lạc mà khuyến dụ nhân dân...

Lây của tròn chông

Ông Thị Tân ở số nhà 109, đường Đông Ba (Huế) kết duyên cùng có Hậu thị Gai 31 tuổi ở Bến Ngự cũ...



SỮA « LE GOSSE » rất bổ cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết.

ÉTABLISSEMENTS MORIN FRÈRES HUE - TOURANE - QUINHO

Một là thuốc PILULES PINK thêm cho các cơ thể yếu một hiệu lực là máu tươi, rất nhiều, rất bổ, rất hay làm cho sức mạnh nở...



# PHU - TRUONG TIENG - DAN

## MUU LUC VA CAN DAM CUA MOT NHA VAN HAO

(Đặt sứ Lương-Khai-Sieu tiến sinh trong khoảng  
Hộ-quốc-quân đánh đỡ Viên-thế-Khải)  
(Thấy theo Phu-trương số 815)

Lúc Thái thoát ly Viên-thế-Khải.  
Về bên Thái, tuy tỏ mặt tán thành để chế trong tờ tán thành để chế của phái quân quốc, Thái có lý lẽ rõ ràng, song con mắt Viên không vừa, không sao không nghĩ Thái có một ngày nọ, nhà Thái phát ra cái án « ăn trộm ». Có 5, 6 người ăn mặc chỉnh tề, tay cầm súng lục vào nhà Thái đánh cướp. Một đầu la, là bọn cướp này không lấy vật gì cả, chỉ mở rương hòm, hòm tùm cá giấy tờ và sách vở. Nhưng kết quả không lấy được vật gì hết.

Thái—Người sau này là một vị sự trưởng hiện nay đã đi tu.  
Vi sao ta còn ở Thiên-tân chưa chịu đi?  
1) Là vì các cơ quan biện sự bí mật đều lấy tay ta dấu cất, là không thể rời ra.  
2) Nếu ta đi, tất nhiên Viên chăm riết Thái, Thái không đi thối Văn-nam được.  
Trong mấy tháng trời, chúng ta không giờ phút nào là không để lòng suy tính việc ấy, đến ngày 2 tháng 12 năm ấy, Thái-Công mới thoát khỏi Nguyễn chúng ta đã hẹn với nhau, hễ chúng Thái đến Văn-nam thì tất ta đến Thượng-hải. Câu chúng ta ước nguyện nhau trong lúc chia tay:  
« Thành công chăng? bất kỳ địa vị gì, như thiết không cần, chỉ quay về chăm làm việc học văn của chúng ta. »  
« Thất bại chăng? như định chết, không luận thế nào không chạy vào tổ giới, không trốn ra ngoài quốc. »

Sau lại chúng ta mới biết Viên sai bọn ấy tới cướp nhà Thái, cốt lấy các thư từ và giấy thép bí mật. Nhưng tiếc có hơi trễ, Thái đã phòng bị đến chỗ đó, nên một tuần lễ trước đã đưa sang Thiên-Tân gói cho ta cất cả.  
Nhân việc ấy, Viên tức giận và sợ lời mũi, nên bọn cướp kia bị làm ăn cướp đạo đem bản đi cả.  
Hai chúng ta trong mấy tháng ấy, ngày nao ngày nào, đối với Viên cũng phòng mưu giữ ngọn tung ty. Vì cái cảnh đó, nên một nhà thơ-sanh lòng ngay bọn, thiết như ta, mà cùng trở thanh sáu sắc kín đáo.  
Khốn nạn là bọn tranh thám của Viên, có cả tù đến đối hạ mơi người, thay phiên đi dò chúng ta, ngày nào chúng ta cũng gặp tù nọ, lại phải thương thường chuyện trò với chúng nư.  
Thái-Công hể mỗi tuần lễ thì nhay sang Thiên-Tân một lần. Vì tránh tầm mắt bọn tranh thám Viên, chúng ta hội diện nhau tại danh bãi, ở ngoài rêu, làm làm trò bù bài. Sau đó vài tháng, đó thám mại mà không thấy chúng ta có dấu gì khả nghi, chúng như Viên xem hai chúng ta không có gì đáng lo ngại nữa.  
Trong khoảng tháng 9, tháng 10 năm ấy, những người làm phúc của Thái nhào tin, đều đã tới và Thái-Công đã dựng đó trở về Văn-nam cả. Đầu quờ tháng 11, Thái mới giả đau, kỹ thiết cũng có bệnh (trước Thái đã đã say với một con đi tên là Phụng-Tiến, mà lý dị người vợ, cho vợ đi trước, mang đỡ bị mất đi rồi). Vào năm nhà thương ở Thiên-Tân, đợi bọn phiêu người của Viên tới thăm, cầm giấy chứng thấy thuộc về trình Viên làm tin, Thái công mới lại nhà ta, rồi đáp tàu sang Trương-tý (Nhật-Bản) hội diện với một người Thái đã sai đi Văn-nam, lại một người nữa ở Văn-nam mới phải lại rước

## CHONG VOI TIEN

Sao xem mình có vẻ buồn? Có Lan gợn.  
— Này em Lan, nếu một ngày kia, mà anh vì phận sự làm vào cái cảnh « gó lập sống đời » (chỉ vào gánh bị sống và vào gánh cát chung quanh), mà em phải bước có bóng chiếc, thì em sẽ thế nào?  
— Trời dẫu nó phụ đời ta, em cái tướng một mặt hạm nước vương tròn, em không khi nào tưởng đến cái cảnh trời người sống đời, mà thực em cũng không buồn nghĩ đến, ai lại nghĩ đến chuyện « bắt tướng » ấy!  
— Ờ, nhưng nói đã thế, như cái « cas » đó xảy đến, thì em nghĩ sao?  
— Nếu thế nữa, linh hồn em vẫn cùng theo với linh hồn mình như ngày hôm nay, luôn luôn cho đến mãi cái hạn ngày sống của em trên đời trần này.  
Chàng nhĩa vợ không nói câu gì, nhưng có ý cảm ơn và vui lòng, tay bị tiếng sóng và trận gió làm mất cảnh vui bữa hững mai ấy và đưa cặp vợ chồng về nghỉ.  
Cặp vợ chồng yêu nhau tâm đầu ý hiệp, nồng nàn như thế, ai không tưởng hạnh phúc cặp oan ương này vương tròn đến cùng.  
Một buổi chiều khác, hai vợ chồng đi dạo mát về, ăn sống xong, đang ngồi trò chuyện đôi, nói chuyện không hoảng niệm thời, rồi ban đến hạnh phúc tương lai của gia đình, chàng như như lại cái cơn sống gió bữa hôm trước, sinh mỗi cảm xúc, rủa thì nói với vợ:  
Đời này là đời kim tiền vạn năng, những kẻ giàu họ sang sướng làm sao mà chúng ta... Vậy em có muốn giàu không?  
— Cái đó, ai lại chả muốn mà mình phải hỏi, vợ trả lời.  
— Ờ, nhân phi họ nhà tài bất phá nếu không gặp cái nhíp gì tốt đư đến cho chúng ta, cứ làm ăn thế này thì khi nào giàu, mà cái nhíp ấy có mấy, em được gặp!  
Chàng vừa nói vừa thở ra, sau trước mắt đã có cái nhíp mà chàng đã tưởng tượng.  
Thấy chàng buồn, có Lan an ủi nói: mình buồn thì em không có nhíp, em có nhíp thì em đây cũng có em đây em đây làm nên giàu như ai, chúng ta hãy đợi.  
Trở bộ vui, chàng nhép miệng, cái đó mà chàng đã bụng lâu nay, chàng nói: Này em, anh coi thiệt, đời này không chỉ bằng « tiền » cả. Vợ chồng mình muốn giàu hạnh phúc sau này mà không tiền thì làm thế nào? Nay hãy gác chuyện khác, mà nói đề chiếc cái mục đích « tiền », em chịu nghe theo lời anh, chuyện có tiền em, nhưng em chịu một chút là được số tiền to, thì em nghĩ sao? đây cũng cái nhíp mà cái nhíp đưa tới tận nơi.  
— Mình thử nói xem.  
— Không đâu gì em, khi sớm mai này, anh có gặp một người ngoại-quốc, người xem phong lưu và vui tinh, rồi là một nhà giàu. Có em nhân trò chuyện, tay người mới gặp, mà không khác chi bạn quen lâu. Người ấy có mấy con một vợ.  
Chàng nói đến đó, mặt: mắt vợ mà người lại như không muốn nói.  
— Đây việc gì, em nói thử nghe.  
— Đây, đây tìm cho một người bạn công chơi trăng thuyền đêm trên mặt nước, trong một tuần lễ, như người đẹp thì em cần 300\$, có 15\$ em là khác nữa. Nhưng lấy không không lấy có để kiếm đấy! em nhép...  
— Chuyện thế mà mình đem nói nhiều ra. Nghe chuyện

## Cách để phòng bệnh lao

Bệnh lao là một bệnh chung của nhân loại, xù nào cũng có mà dân tộc nào cũng bị. Cứ theo các bản thống kê: người ta chết vì bệnh lao nhiều hơn bệnh khác.  
Ở xã Trường-tý ta, ở địa phương, qua viện Pasquier thì thấy rõ, ở trong người họ lao 1 năm chết một, ở ngoài người đi xin thuốc mỗi ngày mỗi đống. Chẳng nói chi xa, trong mấy bị con là đây cũng có người đã bị đau đớn mà thấy trong bệnh nhân thì, một đời người từ trần vì bệnh lao. Bệnh lao thuộc về « Tề chứng nan y », đời này y học đã tiến bộ nhiều mà cũng chưa đánh đổ được cái thuyết « cổ đại » về sự chữa trị bệnh lao chữa « cổ phương » thuộc gì thiệt công hiệu. Bệnh lao là một cái tai nạn rất bí hiểm của nhân quần, cho nên phải có một phương pháp phòng bị mà mọi người đều đáng dùng, may ra mới tránh khỏi cái nạn chứng này. Chích B. C. G. đã phòng bệnh lao, chính là câu chuyện tôi đem ra phân giải ở đây để các bà con biết mà làm, cũng là điều có ích.  
Trước khi nói đến sự chích thuốc này, tôi nói qua cái căn nguyên của bệnh lao, các cách lây truyền của vi trùng lao và những lối phát chứng của bệnh này.  
Năm 1882, nhà bác-học Koch tìm ra vi trùng bệnh lao ở trong đờm hay là ở nơi khác của thân thể người đau. Vi trùng Koch sống dai lâu, gặp nơi tối tăm ẩm ướt, nó có thể sống được vài ba năm; những vị thuốc sát trùng mạnh như sublimé, cũng không đủ sức mà trừ nó, chỉ đem nấu sôi 30 phút đến 1 giờ, mới trừ được nó, hay là đem phơi nắng đến vài ba giờ nó mới chết. Một người ho lao khác, một ngày đưa đó, cái miếng dờm sữa chứa sữa lao đưa đến chỗ có người khác, người ấy bay lên lên với không khí, người khác hít phải lấy không khí ấy thì từ từ vi trùng lao vào máu. Lối một cách lây nữa: vi trùng lao đi vào chén sữa, sữa, cháo, sữa, sữa, rồi từ đó bước vào thân thể người khác. Nói tóm lại vi trùng lao lây truyền bởi hai lối: 1) Theo không khí mà lọt vào lỗ mũi và yết hầu, rồi từ đó lần lượt theo các đường máu hoặc huyết, rồi vào huyết (huyết) mà vào phổi; 2) Người ta nuốt vi trùng lao vào ruột rồi đi vào máu đường máu mà đi lại trong các mạch ở bụng hay là đi thẳng vào phổi.  
Vi trùng lao khi lọt vào trong người thì có thể sanh trường ở các cơ quan của thân thể: ở trên đầu xương dưới xương, ở ngoài da và trong xương, chỗ nào cũng có thể trú được; nhưng phần nhiều nó sống ở phổi, cho nên bệnh ho lao cũng thấy hơn các chứng lao khác:  
Bệnh ho lao khi mới sơ phát khó biết lắm: trong miệng thì thấy bay một mồi, ăn ngủ kém, cân sụt, đi đứng chập chững lết đi lết lại, một lúc thì thấy đánh trống ngực và phập phồng hơn thường, bệnh lao liên chứng này, thì người bệnh cũng bệnh chứng này: thổ huyết, ho khan, ho có đờm, ra mồ hôi, nóng lạnh, thân thể hơi buốt lạnh; thân thể cũng ngày càng ốm, lần lần thoát ngủ, ăn da học trong, cho đến khi phờ phờ, chứng bệnh, đi là như đi là lúc hết vi trùng lao.  
Cái bệnh « ghê » gồm thấy nó thân mang người mỗi năm chỉ có 2 triệu, (hơn 1 triệu người là lính: chỉ 1 triệu 5 phút đứng bắn, có một người chết vì bệnh lao. Lo mà tránh trước, hơn là mất bệnh mà chữa, muốn tránh thì phải đứng trước B. C. G.  
(Còn nữa)  
Huỳnh-Ngọc-Lương

## Lại một câu hỏi kho trả lời

Ngày lễ Jean d'Arc, ký giả cũng người bạn vào nhà quê chơi, người bạn là con vợ X, cụ về hưu đã 2 năm nay.  
Cụ thán với chuyện, thường xem báo, nên có ai tới hỏi chuyện thì cụ nói say, nói kể lịch sử làm quan, ngoài quân trong triều ngày trước, thuật những tin tức trong các báo gần đây, kể tài ngôn ngữ, rồi là một tay giao thiệp thành mà kỹ giả được thấy trong đám cụ bạn bạn nhau, có ý mai sát bọn thiếu niên Tây-học.  
Người bạn vào ra lần này, có lẽ em trong nhà để thường ghé qua, còn kỹ giả nghe lâu cũng phải tức. Qua lãnh thiếu niên nghề nghề, định nhân cụ vài câu:  
— Bám cụ lên, thời đại mỗi ngày mỗi khác, cụ không thích lãnh cách của thủ bằng hải của bọn thiếu niên ngày nay, cũng như bọn thiếu niên chúng tôi không thích cách bắt bớ của các cụ vậy. Hướng lớp thiếu niên ngày nay ra làm việc nhiều, sao có thông thái như các cụ trước đây.  
— Cụ tưởng lúc trước là ít việc sao?  
— Vâng, tôi nghe người ta nói mấy cụ trước trọng ngày cụ chơi trò chơi, có giấy tờ gì chỉ kỹ mỹ nghệ, triền, chiến, cứu, việc gì, 30 ngày xong. Ngày nay thì từ việc quan, giấy đánh máy mỗi ngày cả chồng.  
tán, Thượng-hải, Bắc-kinh cũng các nơi khác thấy đến đấng lên cả, đứng y nguyên vẫn không sai một chữ nào—Nghe sau Viên thấy bông điên điên va bãi bích kia, tức giận vô cùng, về bên là lớn tiếng:  
Một đời ta tự phụ thông minh lanh lợi, không để bị bọn Lương-khai-Sieu và Thái Ngạc phỉnh gạt!  
S. B. T.  
(Còn nữa)

lại còn việc giao thiệp này nó là khác nữa. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ nói việc ăn tiệc, tiếp rước các quan lớn, có khi phải soạn bài dicit-on mới cả ngày chưa xong.  
— Cụ nói cái đó vẫn có, nhưng đó là thời thế đổi khác, cụ nghĩ: trước kia như có việc gì ở ngoài Thanh-bộ hay trong Bình-thuận mà tư báo về Huế đi lại mãi cả tháng trời, báo việc đâu mà nhiều được? Còn ngày nay ở Tân trong Nam ngoài Bắc, mà thư từ đi lại chỉ trong 2 ngày, tự nhiên việc nhiều. Song việc nhiều mà đi có giấy thép, xe hỏa, tàu thủy, lại đường gần và thư ngày ngắn lại, chờ không kéo dài như thời trước. Thế là việc nhiều mà cũng như ít, mà người làm việc cũng xếp mười người lào trước, thơ từ đánh máy khỏi phải viết tay?  
— Vâng, vậy cụ để nhân lớp mới ngày nay làm việc nhiều hơn người trước, đầu là giờ thời thế. Sao xem cụ có ý mai sát bọn tán nhân vật Tây học?  
— Ai lại mai sát Tây-học, Tây-học vẫn chiếm địa vị thích ngày nay kia. Song nói lớp mới làm việc nhiều mà mấy cụ không xét cái việc đó có ích lợi cho dân cho nước thế nào? Lớp cụ trước làm việc ít, thì cũng nhận là không làm ra trò ai ích quốc lợi dân, nhưng tới đám nói rằng: việc tôi ít mà việc xấu cũng ít. Còn ngày nay làm việc nhiều, cái tôi không rõ ra sao, cho nên cái xấu cũng nhiều.  
— Cụ nói thì gì nữa.  
— Hừ, số địa chính là một cái an phận thế ấy định kia, may lại có chuyện quan phân vào chữ hy quan Công-sứ, thầy kỳ đòi thay thì người khác, v. v. như thế những hạng người như cụ Tham-Minh cũng mới vì mình cụ tưởng khắp nơi... Kỹ giả nghe các cụ học khổ chí cho lớp mới, nên nói qua chuyện khác, cụ nói đôi câu lại báo chuyện nhiều ra. Nghe chuyện

